

Một nữ công SVSQ Học viện CSQG đã làm rạng danh trong lĩnh vực tình báo công an xâm nhập hệ thống Công Sản.

Chút tâm tình với người nữ Biệt Động Trùng THIÊN NGÀ (công nhân SVSQ K1-HVCSQG)



▣ bài của TOÀN NH

Trước năm 1975, có thể nói ít ai ngoài “phe ta” biệt động Trùng Thiên Nga là tên của một biệt động tình báo nữ của ngành công an sát quố gia Việt Nam Cộng Hòa. Người ta công nhận rằng đó là cái tên được công y danh để ám chỉ các nhân viên công an sát cho nó có vẻ đẹp đẽ thanh tú nhưng lại xóa đi cái thành kiến về cái ngành nghề “khó khăn” “học ám” của mỹ ông công an sát. Nhưng nay thì hầu như mọi người đã biết đó là tên gọi dành cho một biệt động tình báo nữ của ngành công an sát mà người công biệt động trùng y là một công nhân SVSQ Học Viện CSQG hiện đang sinh sống tại Quận Cam, Nam California.

Trong một buổi họp mặt mừng xuân của Hội Ái Hữu Công An Sát Nam California, chúng tôi đã gặp chị lần trong đám đông ồn ào của ngày Hội Mừng Xuân của Hội. Chị trông vẻ ngoài cũng bình thường như bao người khác, ít ai biết rằng chị chính là người đã một thời từng chỉ huy biệt động tình báo nữ của lực lượng Công An Sát Quố Gia (CSQG) VNCH. Nhưng hoạt động của biệt động này đã từng làm cho kẻ thù phải bực tức nhúng kiếng và đã góp phần không nhỏ cho những chiến công lừng lẫy của ngành CSQG trong cuộc chiến bảo vệ Miền Nam trước đây.

Người phụ nữ này chính là công nhân Thiệu Tá CSQG Nguyễn Thanh Thủy, công nhân sĩ quan K1-HVCSQG. Chị chính là người đã chỉ huy cái biệt động tình báo toàn là nữ của ngành CSQG/VNCH có tên là Thiên Nga. Khi được học chuyên nào đã đưa chị tới cái chỗ vẻ vẻ ghê gớm như thế, chị nói, có lẽ đúng như anh đã đưa chị tới một cô nữ sinh trường trung học Nguyễn Đình Chiểu ở Mỹ Tho, rồi sinh viên Dược Khoa Sài Gòn và Chính Trùng Kinh Doanh Đà Lạt, nhưng cuối cùng chị trở thành một nữ sĩ quan công an sát. Năm 1966, chị đã rời bỏ mái trường Địch Học Đà Lạt để trở thành một sinh viên sĩ quan của Học Viện Công An Sát Quố Gia, một ngôi trường đào tạo sĩ quan cho lực lượng CSQG/VNCH và mọi người được thành lập. Vợ là một con người năng động, ham muốn phục vụ tha nhân và xã hội, chị không muốn phụ nữ mà chỉ năm trên ghế nhà trường trước khi được phục vụ tha nhân.

Nhá lái nháng ngày bác chân vào Hác Vián CSQG, chá Tháy nói, ngành Cánh Sát Quác Gia VNCH trác khi thành láp Hác Vián CSQG háu nhá không có ná sĩ quan ngoái trá nháng ná nhân viên hành chánh biệt phái. Khóa I Hác Vián CSQG là khóa đáu tiên và duy nhát đào táo ná sĩ quan cho ngành cánh sát. Mặc dù sau này do nhu cáu phát trián, ngành cánh sát có tuyán dáng thêm mát sá ná sĩ quan nháng há chá là sĩ quan đáng hóa và chá phái trái qua mát thái gian huán luyán ngán hán chá không phái cháu mát thái gian huán luyán và huán nhác dài tái 9 tháng cho cá nam lán ná nhá Khóa I Sĩ Quan Hác Vián CSQG. Cô ná sinh viên Nguyán Thanh Tháy, ngá i con gái Má Tho, năm áy đã cùng gán 50 bán ná khác tình nguyán xáp bút nghiên vào hác nái trú trong Hác Vián CSQG mà không há có mát khái niám gì vá nháng hoát đáng cáa ngành này.

Thá rái sau 9 tháng, khi tát nghiáp, chá Tháy và háu hát sá ná sĩ quan này đã đác phân phái vá phác vá tái Khái Đác Biệt, mát bá phán chuyên trách vá tình báo và phán tình báo cáa lác láng CSQG. Mái ngá i ai cũng ngáng, lo sá, thám chí có ngá i còn ... khóc náa, chá Tháy nói. Nháng rái mái ngá i cũng làm quen đán vái nháng công viác mái. Tá trác đán nay, công tác tình báo trong ngành cánh sát ván tháng do các bán nam phá trách, phái ná chá trá giúp khi có sá yêu cáu và tháng do các bán nam điáu đáng. Nháng ká tá sau cuác táng tán công cáa Viát Cáng trong Tát Máu Thân năm 1968, vai trò an ninh và tình báo đã đác chú tráng hán và nhu cáu cán có mát máng lá i an ninh tình báo toàn phái ná đã đác đát ra. Trác nhu cáu đó, Bá Tá Lánh CSQG đã quyát đánh thành láp mát đán vá tình báo toàn là ná nhân viên có tên gái là “Biát Đái Thiên Nga”, tên cáa mát loài chim “quá phái”, trác thuác Khái Đác Biệt, hoát đáng đác láp, song song vái các cá cáu đã có tá trác. Biệt Động này đã đác giao cho chá Nguyán Thanh Tháy đám trách, năm đó chá mái khoáng hai má i lám tuái.

Nhiám vá cáa Biệt Động Thiên Nga là sáu tám và phân tích các tin tác tình báo, tá chác xâm nháp và phá vá các tá chác và các há táng cá sá cáa Viát Cáng, đác biệt là ná, tái thá đô Sài Gòn cũng nhá tái các tánh đáa pháng trên toàn quác. Chá Tháy tâm sá, khi Biệt Động đác lánh thành láp qáa thát là ván sá khái đáu nan vì công viác khái đáu bao giá cũng khó khăn. Tá viác tá chác cho đán nhân sá, tát cá đáu mái má, nháng nháng năm phác vá tái Khái Đác Biệt trác đó đã giúp cho chá Nguyán Thanh Tháy nhiáu kinh nghiám trong viác hình thành mát máng lá i tình báo ná xuát sác cho ngành CSQG. Các ná nhân viên đác tuyán má cho Biệt Động Thiên Nga đáu là nháng ngá i có trình đá văn hóa tái thiáu là văn báng Trung Hác Đá Nhát Cáp (tát nghiáp cáp 2 Trung Hác) hoác cao hán, ngoái trá các quá phá cánh sát đác nâng đá chá cán có văn báng tiáu hác. Há đác tuyán láa tá đá mái thành phán trong xã hái; tá nháng cô bán hàng á chá, nháng ngá i bán hàng rong, cho đán các sinh viên, hác sinh, cô giáo, thá ký văn phòng, nhân viên nhà hàng, báu đián, vũ ná, v.v... Há sá lán lát đác hác qua các láp Tình Báo căn bán, Theo Dái, Cán Bá Điáu Khián, Tác Xá, ... trác khi đác giao công tác.

Ká tá năm 1972, Biệt Động Thiên Nga đác cái danh là Đoàn Đác Nhiám G423g, tuy nhiên, ngá i ta ván quen gái nháng ngá i ná tình báo viên này báng cái tên Thiên Nga cũ hán là tên mái. Hái táng lái nháng hoát đáng cáa Biệt Động Thiên Nga, chá Tháy cho biệt, Biệt Động đã tá chác xâm nháp, len lái vào các tá chác cáa cáng sán, nháng tá chác thiên tá thân Cáng nhá Hái Phá Ná Đái Quyán Sáng, Hái Các Bán Hàng tái các chá, các lác láng đáu tranh thuác thành phán thá ba, các tá chác tôn giáo khuynh tá, các tá chác thanh niên sinh viên hác sinh đá káp thái ngăn chán và triát phá nháng âm máu có nguy hái cho an ninh quác gia. Ngoài ra, Biệt Động còn bí mát tá chác xâm nháp vào tán mát khu cáa Viát Cáng đá thu tháp nháng tin tác tình báo góp phán tiêu diát các cá sá đáu não cáa Cáng Sán. Mái ká hoách công tác cáa Biệt Động Thiên Nga vì toàn là ná nên cũng láng mán mang mát ám danh báng tên cáa mát loài chim nhá Sán Ca, Háa Mi, Hái Âu, Hoàng Oanh, Hoàng Yán, ... Nháng náu công tác có tính phái háp vái các cá

quan bán thì lái mang ám danh cáa sông núi nhá Trùng Dáng, Tráng Sán, v.v.



Mác dù chá mái đác thành láp không bao lâu trác ngày 30-4-1975, nháng Biệt Động Thiên Nga đã táo đác nhiáu chián công đáng ká mà ngay chính ká thù cũng phái kiêng ná. Vì là mát đán vá hoát đáng tình báo nên viác ngáy thác và báo mát luôn đác đát lên hàng đáu. Công tác này các ná Thiên Nga đã rát thành công, không đá lá tung tích khián cho ká đách phái ngá vác. Theo chá Tháy, thám chí đã có tráng háp chúng còn tin táng đá cángái cáa Biệt Động Thiên Nga vào nháng chác vá chá chát cáa chúng, hoác đác chúng gái đi hác nháng khóa chuyên môn hoác tình báo do chúng tá chác. Cháng hán nhá, mát cán bá cáa biệt đái đã táng đác tá chác Phong Trào Phá Ná Đái Quyán Sáng cáa bà Ngô Bá Thành (bà này đã qua đái tái Viát Nam năm 2004), mát tá chác ngoái vián vùng cáa cáng sán, đá cá vào chác vá Phá Tá Phong Trào – tuy nhiên sau khi cân nhác lái hái chá đã chá đáo ngáng i ná nhân viên áy phái tá chái khéo đá tránh bá lá.

Nháng mát trong nháng chián công mà chá Nguyán Thanh Tháy cho là lý thú nhát là chá đã tá chác đác mát đái tình báo nám ngay trong lòng bá chá huy cáa phái đoàn quân sá bán bên. Theo Hiáp Đánh Paris vá Viát Nam đác ký kát vào ngày 27 tháng 1 năm 1973, Phái đoàn Quân sá Bán bên đác thành láp gám có: Viát Nam Dân Chá Cáng Hòa (Bác Viát), Mát Trán Dân Tác Giái Pháng Mián Nam, Viát Nam Cáng Hòa và Hoa Ká. Đái tình báo này chính là nhà tháu cung cáp thác phám cho hai phái đoàn cáng sán Bác Viát và MTTDTGPMN. Mái đáu, nháng nhà tháu cung cáp thác phám chá là nháng cám tình viên do biệt đái giái thiáu nháng đã bá chúng nghi ngá không cháp nhán. Chúng yêu sách đòi hái phái đáng báo đáu tháu đá chúng tìm nhà tháu khác ngoài công chúng do chúng tá chán. Nháng thát là khôi hài, chá Tháy ká lái, chúng ta đã làm theo yêu cáu cáa chúng, nháng chúng chán ai không chán, chúng lái chán đúng ngay ngáng i cáa biệt đái Thiên Nga trá hình làm nhà tháu cung cáp thác phám cho chúng. Công tác này đác mang ám danh là Trùng Dáng, hoát đáng mãi cho đán ngày cuái cùng là 28-4-1975.

Vá công viác hoát đáng tình báo, theo chá Tháy, vái ngáng i phá ná Viát Nam, quá là mát thá thách khó khăn vì ngáng i phá ná dù làm viác trong lãnh vác nào cũng ván không thá quên cái thiên chác làm vá, làm má đáng trên vai. Hán náa ngáng i tình báo lái là ngáng i muôn mát. Ngáng i ná tình báo viên nhá Thiên Nga có khi là mát cô sinh viên ngây thá nhí nhánh, có lúc lái là mát chá bán hàng rong tát bát lam lũ. Cũng ngáng i ná áy hôm nay có thá là mát mánh phá đái các, nháng ngày mai lái là mát chá nông dân chát phác hián lành,... Cái khó khăn là phái biệt nháp vai sao cho chính xác mà ván không bá lá. Cho nên đá báo toàn bí mát và đá hoàn thành nháng nhiám vá đác trao, ngáng i ná cán bá tình báo nhiáu khi đã bá mang tiáng là bá bê gia đánh bái do nhu cáu công tác có nháng lúc há phái đi sám vá khuya, bá mác con ngáng, cháng trông mà không thá giái thích đác. Đó cũng là nái khá tâm cáa ngáng i ná chián sĩ tình báo Thiên Nga. Tuy nhiên, chá Tháy nói, vát qua đác nháng trángái đó, các ná chián sĩ Thiên Nga đã nhiáu phen táo đác nháng chián công to lán nháng trong thám láng vì máy ai biệt đán ngoài cáp trên cáa há. Há đã đem hát nháng háng say, nhiát tình, tinh thán cháng Cáng mánh liát cáa tuái trá đá hián dâng báo vá đát náng cá Mián Nam Viát Nam.

Nháng hoát đáng cáa Biệt Động Thiên Nga cũng rát đác cáng sán láu ý đán. Sau ngày 30-4-1975, háu hát nháng cán bá đáu khián cáa biệt đái đáu phái trái qua nhiáu năm trong nháng trái tù khác nghiát cáa cáng sán. Mác dù váy, chá Tháy kháng đánh, há ván giá váng

Tâm tình Biệt Động Trùng Thiên Nga

Tác Giả: Cá SVSQ K1 Toàn Nhá
Thứ Sáu, 22 Tháng 7 Năm 2011 10:40

nhân cách, lập trình, vượt qua những gian lao của bao năm tháng tù đầy. Riêng cá nhân chúng tôi, trong những ngày cuối cùng khi biệt Động Miền Nam sắp rời vào tay Cộng Sản, với tinh thần trách nhiệm cao độ, chúng tôi đã kiên trì tiêu hủy tất cả các hồ sơ nhân viên, kể cả danh sách các cộng minh viên và những người ở phía bên kia hoạt động như trùng cho biệt Động. Chúng tôi cũng tiêu hủy tất cả các kế hoạch công tác đã hoặc chưa thi hành để kẻ thù không thể khai thác khi chúng tôi quay về Miền Nam. Chính vì vậy, chúng tôi đã bị giam cầm đến gần 13 năm mới được thả, khi sắp khế của chúng tôi đã quá suy sụp (bị xuất huyết bao tử) tình trạng không ngừng dấy nái, những người mới phép lập chúng tôi đã lần lần phác hái sau một thời gian được thả do. Trong thời gian bị giam, chúng tôi nói, chúng tôi đã bị kẻ thù hành xác và khống chế tinh thần qua các thủ đoạn biệt Động, hăm dọa, bắt đối, ... để mọi cung những chúng tôi không khai thác được gì nên chúng tôi ngoài những điều chúng tôi đã biết.

Đến nay cả tôi và bạn Cam, Hoa Kỳ, theo dián H.O. từ năm 1992 đến nay, tuy đã lập nghiệp và sắp khế có phần nào hơn nhưng những năm tháng trong ngục tù cộng sản, như Nguyễn Thanh Thủy vẫn tiếp tục ra năng động và luôn tích cực trong nhiều sinh hoạt cộng đồng. Ngoài việc tham gia sinh hoạt trong Hội Ái Hữu CSQG Nam California và Tổng Hội CSQG/VNCH chúng tôi còn tham gia sinh hoạt trong Hội H.O. Cựu Tráng Phá Binh và Quân Phá VNCH (do cựu trung tá Nguyễn Thanh Hoàng Nhân làm Hội Trưởng) cũng như trong Tổng Hội Chián Sĩ VNCH Hội Ngoại. Chúng tôi nói, đã là người Việt thì ai là người không tình với đất Việt, dân Việt. Được dịp gặp gỡ và trò chuyện là một hạnh phúc và danh dự thì làm sao chúng tôi có thể chối từ, hơn nữa khi “giác đến nhà, thì đàn bà cũng phải đánh” huống hồ gì là những công tác thiện nguyện này, đó là lòng tâm sự của chúng tôi.

Là cựu Biệt Động Trùng Thiên Nga, một cựu chiến binh vượt tình báo, chúng tôi nhận được những tin tức đang có những sự xâm nhập của tình báo cộng sản tại hội ngoại, nhất là sau khi có nghị quyết 36 của chúng. Chúng tôi đã và đang lên tiếng trong cộng đồng bằng những thủ đoạn gây chia rẽ và phá rái để những hình thức. Kẻ thù đang gieo mát, như Thủy nói, chúng ta cần cảnh giác với chúng, bởi vì Cộng Sản rất tinh vi và quyá quyát, chúng tôi nên có phương tiện tài chánh để đảo trong tay, nên nếu chúng ta không thận trọng sắp vào báy sụp của chúng



Tâm tình Biệt Động Công Thiên Nga

Tên: Gi: C u SVSQ K1 Toàn Nh
Th: S, 22 Th:ng 7 N:m 2011 10:40

TOÀN NH